

**รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลอียิปต์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ**

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร อบต.อียิปต์ และคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลอียิปต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนทั้งหมด 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>- จากการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมั่ง คณะวิทยากร ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีจนสามารถดำเนินกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร อบต.อียิปต์ และคณะกรรมการผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลอียิปต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567</li> </ul>	131,460 บาท	ฝึกอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอียิปต์ และเดินทางไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2567 ณ จังหวัด ฉะเชิงเทรา - จังหวัด ระยอง
กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567	จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗” ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยการปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอียิปต์	ไม่ใช้งบประมาณ	29 ตุลาคม 2567

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ
การประชุมประจำเดือนของพนักงาน	จัดประชุมพนักงานประจำเดือนในทุกๆเดือน เพื่อมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงาน แจ้งแนวปฏิบัติและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน แจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการให้บริการประชาชน และปรึกษาหารือปัญหาเรื่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ร่วมกัน	ไม่ใช้งบประมาณ	วันที่ 6 มีนาคม 2567 วันที่ 4 เมษายน 2567 วันที่ 5 มิถุนายน 2567
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานตำบล บุคลากร อบต.อียิปัด ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าอบรมมีภูมิคุ้มกันทางกฎหมายเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในชีวิตประจำวัน	9,900 บาท	25 กรกฎาคม 2567
กิจกรรม Big cleaning Day	จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามหลัก “บวร” และตรงกับปฏิทินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่จังหวัดกำหนด โดยการทำมาความสะอาดในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลอียิปัดให้สะอาดเป็นชุมชนน่าอยู่	300 บาท	6 ตุลาคม 2566